

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 24 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. สศก.คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59 ขยายตัว 11 ชนิด ลดลง 11 ชนิด
2. 'ฉัตรชัย' ส่งทูตเกษตร เข้ารัสเซียลุยการค้า
3. ยกมาตรฐานฟาร์มไก่บ้านลุยตลาดบน
4. จัดงานกระตุ้นฤดูเพาะปลูกใหม่
5. คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ตรวจพันธุ์ข้าวเคลื่อนที่
6. รัฐบาลระดับฟาร์มเลี้ยงไก่บ้าน
7. ภาพข่าว: แถลงข้าว
8. ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย ความร่วมมือของ 5 องค์กรสู่การจัดการแรงงานต่างด้าวที่ยั่งยืน
9. รัฐผนึกเอกชนเปิดศูนย์สวัสดิภาพฯที่สงขลา ชูนโยบายประมงยั่งยืนฯ
10. คอลัมน์ โขลกข่าวดำทุกซ์

หนังสือพิมพ์

- มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน
ไทยรัฐ

สศก.คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59 ขยายตัว 11 ชนิด ลดลง 11 ชนิด

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังจะมีมากกว่าช่วงปี 2558 ส่งผลให้ไม้ป่าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น โดย สศก.ได้พยากรณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มี 11 ชนิด ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2558/59 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60 สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มังคุด กาแฟ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 11 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน หอมแดง ปีเพาะปลูก 2558/59 ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60 ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ปลายิน ปลายาก

สำหรับสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มพืชไร่โดยเฉพาะข้าวนาปี คาดว่าบางพื้นที่ที่ปีที่แล้วไม่มีน้ำสำหรับการทำนา ปีนี้จะสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เนื่องจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่เกษตรกรรมยังคงเนื้อที่เพาะปลูกอยู่เท่าเดิมสืบเนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน้ำมันและยางพารา ผลผลิตปี 2559 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชนิด โดยปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูก

ใหม่ในปี 2556 ยางพาราผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่กรีดยังเพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ต้นยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกอยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูงด้วย ส่วนกาแฟผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลรวมเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่สภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอทำให้ต้นกาแฟสมบูรณ์ ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมคาดว่าเพิ่มขึ้น จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาแนวทางการเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการเลี้ยงอย่างถูกวิธีทำให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น

ขณะที่สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เช่น ถั่วเหลือง เกิดจากผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง การดูแลเก็บเกี่ยวยาก ทำให้ไม่สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้ มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศลดลงเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งพื้นที่ช่วงเป็นเวลานาน ทำให้บางพื้นที่มันสำปะหลังยืนต้นตาย ผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะเดียวกันส่วนของไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้บางส่วนยืนต้นตาย และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ทำให้เนื้อที่ให้ผลลดลง รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลงจากการขาดแคลนน้ำผลอันร่วง

'ฉัตรชัย'ส่งทูตเกษตร เข้าวัดรัสเซียลุยการค้า

"ฉัตรชัย"หวังสานต่อการค้า ส่งออกเกษตรฯไปยูเรเชีย

"ฉัตรชัย" เร่งส่งทูตเกษตรประจำรัสเซีย
หวังผลักดันความร่วมมือไทย-รัสเซีย หลังลงนาม
เอ็มโอยูด้านการเกษตร เล็งเชื่อมโยงขยายการค้า
ส่งออกสินค้าเกษตร กลุ่มประเทศสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชียเพิ่ม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนรัสเซีย
สัมพันธภาพที่ผ่านมา โดยตนได้มีการลงนามร่วมกับ
นายเซอร์เกย์ เลอวีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งเอ็มโอยูฉบับนี้จะเป็น
กลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วิชาการทางการเกษตรกับรัสเซีย รวมทั้งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกการค้าและการลงทุนด้านการเกษตร
ระหว่างกัน และขยายไปยังสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน
เบลารุส อาร์มีเนีย ได้มากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรไทยที่มี
ศักยภาพสูง เช่น สินค้าประมง ปศุสัตว์ พืชสด
และแปรรูป เช่น มะม่วง แดงโม ข้าว และสับปะรด
กระป๋อง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม
และมีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย
เป็นที่ยอมรับในตลาดรัสเซีย ซึ่งหลังจากการ
ลงนามครั้งนี้ ทั้งสองประเทศจะมีคณะทำงาน
ร่วม (JWG) จะอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรของ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย-รัสเซีย เพื่อหารือร่วมกันในกรอบความร่วมมือ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า เพื่อให้การค้า
ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-รัสเซีย
เป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้น รวมถึง
สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่จะผลักดันการขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรไทยในรัสเซียและกลุ่ม
ประเทศยูเรเชีย กระทรวงเกษตรฯ เตรียมส่ง
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ไปประจำ
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ภายใน
ปี 2559 เพื่อช่วยสนับสนุนการค้าดำเนินงานของ
ทีมประเทศไทย

ทั้งในเรื่องการผลักดันการขยายตลาดสินค้า
เกษตรไทยในรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐ
เอกราช การอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้า
เกษตร เปิดตลาดสินค้าเกษตรชนิดใหม่ๆ การ
ติดต่อประสานงานด้านเทคนิคทางการเกษตร
เช่น กล้วยไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยสามารถส่งออก
ได้ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่ เนื่องจากรัสเซีย
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ และมาตรฐานอยู่บ่อยๆ
และพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
การเกษตร ไทย-รัสเซียให้ใกล้ชิดมากขึ้นด้วย

นอกจาก การลงนามเอ็มโอยูด้านการเกษตร
แล้ว ไทยและรัสเซีย ยังได้ลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างกรมประมง กับสำนักงานเจ้าท่า
สุโขนามัยพีชและสัตว์ รัสเซีย หรือFSVPSด้าน
การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ในการควบคุม ความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ
และการยอมรับความเท่าเทียมของระบบตรวจ
รับรองของทั้งสองหน่วยงาน อันจะเป็นกลไก
สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
และเป็นช่องทางให้กรมประมงติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานFSVPSได้อย่างดีและเป็นการขยาย
การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย

ปัจจุบันรัสเซียเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย
ในยุโรปตะวันออกและเครือรัฐเอกราช (CIS)
ประกอบด้วย รัสเซีย และอีก 10 ประเทศ ได้แก่
ยูเครน เบลารุส มอลโดวา จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน
อาร์มีเนีย คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน
เติร์กเมนิสถาน และทาจิกิสถาน โดยกลุ่ม
ประเทศCISถือเป็นกลุ่มตลาดใหม่มีคู่แข่งน้อย
แม้จะมีฐานตลาดเล็กแต่มีแนวโน้มเติบโตสูง
ต่อเนื่อง ประกอบกับรัสเซียยังมีความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ เป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีประชากร
จำนวนมาก และประชากรมีกำลังซื้อสูง

นอกจากนี้รัฐบาลรัสเซียกำหนดนโยบาย
ให้มีความมั่นคงอาหารในประเทศ ส่งเสริมการ
บริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรให้เพิ่มขึ้น ซึ่งใน
อนาคตจะส่งผลให้รัสเซียมีความต้องการด้าน
อาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรไทยไปรัสเซียคิดเป็นมูลค่าประมาณ
ปีละ 5,577 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ดุลการค้ากับรัสเซียสำหรับสินค้าเกษตรไทยส่งออก
ไปยังรัสเซียที่สำคัญ เช่น สับปะรดปรุงแต่ง/พืชผัก
ผลไม้ ข้าว ปลาทูน่า กุ้งแช่แข็ง เป็นต้น

ยกมาตรฐาน ฟาร์มไก่บ้าน ลุยตลาดบน

โพสต์ทูเดย์ - “มกอช.-กรมปศุสัตว์” เตรียมยกมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมือง หวังเจาะโมเดิร์นเทรด-ร้านอาหารพรีเมียม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรายย่อยพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยและไก่พื้นเมืองลูกผสม มีการกำหนดเกณฑ์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (Free-Range) ให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ต้องมีพื้นที่ที่มีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารให้ไก่จิกกินอย่างน้อย 40% ของพื้นที่ ต้องปล่อยไก่เลี้ยงนอกโรงเรือนไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง เป็นต้น

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการมกอช. กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีความนิยมบริโภคไก่พื้นเมืองหรือ “ไก่บ้าน” มากขึ้น แต่ยังไม่มีการให้การรับรองมาตรฐานการเลี้ยง หรือ GAP เลย ขณะที่ไก่เนื้อ ไก่ไข่ มีมาตรฐานครบวงจรแล้วทั้ง GAP, GMP และอื่นๆ ดังนั้นเมื่อร่างมาตรฐานไก่พื้นเมืองประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะถือเป็นก้าวกระโดดของวงการไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภค ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด ที่เริ่มต้องการเนื้อไก่พื้นเมืองคุณภาพสูง รวมทั้งร้านอาหารพรีเมียมที่สามารถสร้างสรรค์เมนูพิเศษจากไก่พื้นเมือง

ปัจจุบันไทยมีผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองกว่า 2.36 ล้านครัวเรือน และมีไก่พื้นเมืองไม่น้อยกว่า 72.5 ล้านตัว ซึ่งราคาซื้อขายไก่พื้นเมืองจะสูงกว่าไก่เนื้อ

จัดงานกระตุ้นฤดูเพาะปลูกใหม่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการและเตรียมพร้อมให้บริการเกษตรกร โดยกิจกรรมแรก คือ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) หัวงกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ 2559/60 ด้วยการใช้นเทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ ซึ่งจะจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เป็นต้นแบบแห่งแรกวันที่ 27 พ.ค.นี้ ที่ ศพก. อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเตรียมขยายผลให้ ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีอำเภอละ 1 จุด โดยกิจกรรมหลัก คือ การจัดสถานีเรียนรู้ต่างๆ เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้และข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลราคาแหล่งรับซื้อ และคำแนะนำในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (Agri Map) รวมถึงแนะนำแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน เพื่อให้ผลผลิตในฤดูกาลการเพาะปลูกใหม่ได้คุณภาพ.



ตรวจพันธุ์ข้าวเคลื่อนที่

จากนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักดูแลข้าวทั้งระบบของประเทศตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/2560 นำร่องการปฏิรูปข้าวเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ วางแผนการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 1 ปี 2559/60 (นาปี) มีพื้นที่ส่งเสริม 54.80 ล้านไร่

ด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการทำนาให้มีประสิทธิภาพได้ผลผลิตสูงเป็นไปตามเป้าหมายกรมการข้าวได้ประมาณการเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาต้องใช้มี



จำนวน 789,120 ตัน

แต่การผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับความต้องการซื้อของชาวนาทำได้เพียง 268,462 ตัน จากการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ทั่วประเทศ 62,124 ตัน, สหกรณ์การเกษตร 31,190 ตัน, ศูนย์ข้าวชุมชน 49,448 ตัน และผู้ประกอบการ สมาคม ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายในเครือข่ายของกรมการข้าว ผลิตได้อีก 125,700 ตัน

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวอีก 520,658 ตัน การปลูกต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เอง รวมทั้งกั๊ยมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่เป็นสมาชิก ซึ่งกรมการข้าวได้สนับสนุนการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทั้งสิ้น 73 แห่ง ใน 36 จังหวัดให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์คุณภาพใช้หมุนเวียนในชุมชน

เพื่อให้ชาวนามั่นใจการเพาะปลูกในฤดูกาลนี้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้สั่งการให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 51 ศูนย์ จัดรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกสำรวจปริมาณและสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เอง มาวิเคราะห์คุณภาพเช่นความงอก พันธุ์ปน ข้าวแดง

หากพบเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ จะแนะนำให้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ควบคู่กับการให้บริการความรู้แก่ชาวนา คัดเลือก ทำความสะอาดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อช่วยยืดอายุของเมล็ดพันธุ์ให้ยาวนานขึ้น ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากแมลงศัตรูและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเพาะปลูกแล้ว จะได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะตรงตามชนิดพันธุ์ และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น.

ส-เส-ต

รัฐยกระดับฟาร์มเลี้ยงไก่บ้าน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง" เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปฏิบัติและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยจะส่งเสริมและพัฒนาให้เนื้อไก่พื้นเมืองมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และตรงตามความต้องการของตลาด ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

"มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทย และไก่พื้นเมืองลูกผสม ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (Free-range) ที่ให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้แตกต่างจากการเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่เชิงพาณิชย์ อาทิ มีพื้นที่เลี้ยงปล่อยอิสระภายนอกโรงเรือน ให้ไก่มีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และมีต้นไม้หรือร่มเงาให้ไก่ได้พักผ่อน นอกจากนี้ ต้องมีพื้นที่ที่มี

หญ้าหรือพืชเป็นอาหารให้ไก่จิกกินอย่างน้อย 40% ของพื้นที่ โดยพืชดังกล่าวต้องมีการหมุนเวียนหรือพักแปลงและเสริมหญ้าหรือพืชเมื่ออาหารไก่ไม่เพียงพอ เป็นต้น"

ด้านนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า เมื่อร่างมาตรฐานไก่พื้นเมืองเสร็จแล้วจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าฟาร์มไก่พื้นเมืองเกษตรกรรายย่อยจะพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อไก่พื้นเมืองได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาด โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด ที่เริ่มมีความต้องการเนื้อไก่พื้นเมืองคุณภาพสูง รวมถึงร้านอาหารพรีเมียม โดยจะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองอย่างเป็นทางการ เพราะปัจจุบันถึงแม้จะมีความนิยมบริโภคไก่พื้นเมืองที่ผู้บริโภคเรียกกันว่า "ไก่บ้าน" มากขึ้น แต่ยังไม่มีการให้การรับรองมาตรฐานการเลี้ยง หรือ GAP เลย ในขณะที่การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ มีมาตรฐานครบวงจรแล้วทั้ง GAP, GMP และอื่นๆ.

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 24 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4564

Col.Inch: 11.87

Ad Value: 10,683

ภาพข่าว: แฉลงข่าว

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 32,049

คลิป: ชาว-ดำ



แฉลงข่าว...สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดแฉลงข่าวเรื่อง "การขอความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท" โดยมีธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมแฉลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย ความร่วมมือของ 5 องค์กรผู้จัดการแรงงานต่างด้าวที่ยั่งยืน

แรงงานภาคประมงต่างด้าวในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 25,000 คน มีความสำคัญ ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่มาก แม้ว่าแรงงาน ต่างด้าวเหล่านี้จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูก กฎหมาย แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การเข้ารับบริการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตรหลาน ของแรงงาน การให้คำปรึกษา ตลอดจนการมีปัจจัยพื้นฐาน อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ จึงเป็นที่มาของ 5 หนวย งานภาครัฐและเอกชนร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์สวัสดิภาพ และธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” นับเป็นศูนย์ แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการค้า มนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะพาน) อ.เมือง จ.สงขลา ก่อตั้งภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ศูนย์สวัสดิภาพและ ธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ซึ่งมีหน่วยงานร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาคม วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย, ศูนย์อภิบาลผู้เดินทาง ทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการ



เดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอย่าง ซีพีเอฟ การเปิดศูนย์แห่งนี้จะช่วยเหลือ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานต่างด้าว และ นับเป็นศูนย์ต้นแบบในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชน

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง สงขลา มีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ 1. การสร้าง เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวและสร้างสภาพ แวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการให้บริการ คุ้มครอง ป้องกัน ผู้ที่ เสี่ยงหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 2. ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้า มนุษย์ ในระดับจังหวัด 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว แรงงานต่างด้าวและครอบครัวได้เรียนรู้ อบรม และ ส่งเสริมอาชีพ 4. เป็นศูนย์ให้การดูแล พยาบาล คัดกรอง โรคเบื้องต้นและประกอบศาสนกิจแก่กลุ่มแรงงาน ประมงต่อเนื่องและครอบครัวของแรงงานต่างด้าว 5. เป็นศูนย์ประสานงานรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรมของแรงงาน

นายสุชาติ จันท์กษณา ผู้จัดการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาและผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา กล่าวว่า ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงที่ถูกกฎหมายและครอบครัว รวมไปถึงแรงงานผิดกฎหมายที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรา ซึ่งศูนย์จะให้คำแนะนำ ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้สามารถประกอบอาชีพโดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามสมควรตามหลักมนุษยธรรม และไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการถึง สิ้นสุดโครงการ เป็นเวลา 5 ปี (2558-2563) โดยคณะกรรมการศูนย์ฯจะพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการปีต่อปี และมีกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ 5 กลุ่ม ครอบคลุมจำนวนแรงงานและกลุ่มเสี่ยงกว่า 25,000 คน ประกอบด้วยกลุ่มลูกเรือประมงและแรงงานประมงต่อเนื่องจำนวน 3,565 คน, กลุ่มแรงงานที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์จำนวน 20,000 คน, กลุ่มเด็กต่างด้าวอายุ 4-15 ปี จำนวน 50 คน, กลุ่มแรงงานสตรีจำนวน 1,200 คน และกลุ่มครอบครัวเด็กต่างด้าวจำนวน 320 คน อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของโครงการนี้เป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินงานไปยังท่าเรืออื่นๆในประเทศไทย

ศูนย์มีการจัดสรรพื้นที่เป็น 4 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ คือ ห้องเรียนสำหรับเด็กต่างด้าว, ห้องละหมาด, ห้องพยาบาล, ห้องเอนกประสงค์ซึ่งรวมถึงศูนย์ติดต่อประสานงาน ห้องประชุมและห้องสมุด

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานต่างด้าวความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นก้าวอันสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยการสร้างการตระหนักรู้และการแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง



บนความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงที่ดียิ่งขึ้น และยังให้ความสำคัญลงไปถึงครอบครัวแรงงานประมงโดยซีพีเอฟ มีส่วนสนับสนุนงบประมาณในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งในอนาคตหากการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะมีการหารือเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น

นางโก๋ เนียง อายุ 35 ปี มาจากเมืองกัมปงจาม ประเทศกัมพูชา เล่าว่า ตนและครอบครัวมาอยู่และทำงานในจังหวัดสงขลามาแล้ว 7 ปีแล้ว แต่ก่อนต้องเลี้ยงลูกขณะทำงานตัดหัวปลาไปด้วย รู้สึกดีใจที่มีศูนย์ฯ เพราะลูกคนสุดท้ายอายุ 7 ขวบได้มีที่เรียนหนังสือ เพื่อสอบเทียบเข้าเรียนตามระบบการศึกษาของไทยต่อไป ตั้งใจว่าจะส่งลูกเรียนต่อในระดับที่สูงที่สุด.

รัฐฝึกเอกชนเปิดศูนย์สวัสดิภาพฯที่สงขลา ศูนย์บ่มเพาะประมงยั่งยืน-จริงใจแก่ปม IUU



ศูนย์นี้จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
ชาวประมงตามสิทธิมนุษยชน
และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
รวมถึงยังเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้กับลูกหลานครอบครัวแรงงาน
คนไทยและข้ามชาติที่กำ
อาชีพประมงในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดใกล้เคียง

ปัญหาประมงไทยเป็นปัญหาเรื้อรังฝังรากลึก
อย่างยาวนานโดยไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งสหภาพ
ยุโรป(อียู)ได้ให้ใบเหลืองไทย เนื่องจากประเทศไทย
ไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมหรือ IUU ที่
สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล โดยเฉพาะเรื่อง
ปัญหาการใช้แรงงานทาสการใช้เครื่องมือจับปลา
ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบเหลืองในปี 2558
หลังจากไทยถูกปรับลดอันดับไปอยู่ใน Tier 3 จาก
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของ
สหรัฐฯ

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
แผนบริหารจัดการประมงทะเล (FMP)เพื่อแก้ไข

ปัญหา IUU อาทิ การลดขนาดกองเรือประมง โดย
นำเรือประมงผิดกฎหมายออกจากระบบ มาตรการ
ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) ผลการตรวจ
เรือของศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือประมง
(PIPO มีการพัฒนาระบบ E-license ในการออก
ใบอนุญาตทำการประมง รวมทั้งได้ติดตั้งระบบ
ติดตามเรือ (VMS) รวมถึงการปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนเรือประมง เครื่องมือและ
แรงงานในเรือประมง ฯลฯ

รวมทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ
ทั้งองค์การภาครัฐ และภาคีอื่นๆเพื่อร่วมมือด้านการ
ประมงและแรงงาน รวมทั้งมีการนำระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) เพื่อแก้ไขปัญหาการทำ
ประมงผิดกฎหมาย IUU เพื่อพัฒนาความร่วมมือใน
การตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสินค้า
สัตว์น้ำ รวมทั้งมีการออกพ.ร.ก.ประมงพ.ศ. 2558
และกฎหมายรอง เพื่อหวังให้ไทยรอดพ้นจากใบแดง
ซึ่งหมายถึงการคว่ำบาตรห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเล
จากไทยไปตลาดอียูเหมือนที่หลายประเทศโดน ซึ่ง
ไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับต้น
ของโลกจะสูญเสียรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อย
ล้านเหรียญสหรัฐฯได้

ล่าสุด ได้มีการจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพ และ
ธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาที่ทำเทียบเรือประมง
สงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) ที่เกิดจากความร่วมมือของ 5
หน่วยงานหลัก ทั้งองค์การสะพานปลา กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นับเป็นความร่วมมือของ 3 ฝ่ายที่ร่วมมือกัน ซึ่งถือเป็นการแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาประมงไทย

โดยศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย

อาสาสมัครแรงงานต่างด้าวและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการคุ้มครอง ป้องกันผู้ที่เสี่ยงหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเป็นศูนย์เรียนของเด็กต่างด้าว เป็นศูนย์ดูแลพยาบาลคัดกรองโรคเบื้องต้น และประกอบศาสนกิจแก่กลุ่มแรงงานประมงต่อเรือและครอบครัวแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของแรงงานด้วย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการประมง ซึ่งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนรุ่นลูกหลานมีสัตว์น้ำไว้กินตลอดไป มีระบบนิเวศที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยจะเน้นทำงานในภาพรวมให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน เป็นการแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร เป็นระบบแบบมืออาชีพเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับทุกคน หวังว่าทุกฝ่ายคงรับรู้ได้

การเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาเป็นศูนย์แห่งแรก ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมต่างๆในรูปแบบประชารัฐ โดยศูนย์ฯนี้จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชาวประมงตามสิทธิมนุษยชน และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับลูกหลานครอบครัวแรงงานคนไทยและข้ามชาติที่ทำอาชีพประมงในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เด็กเข้าร่วมแล้ว 23-30 คนส่วนใหญ่เป็นชาวกำพร้า โดยจะมีการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์, มีห้องละหมาด, ห้องพยาบาล ห้องประชุมและห้องสมุด

นายวุฒิชัย สิทธิปริดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญปัญหาแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำและความร่วมมือของทุกฝ่าย นับเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด รวมทั้งเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานประมง

โดยซีพีเอฟมีส่วนสนับสนุนงบประมาณในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์ฯ ปีละ 1 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นสุดโครงการ (2559-2563) โดยมีคณะกรรมการศูนย์ที่พิจารณาและประเมินผลดำเนินงานแต่ละโครงการปีต่อปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานและกลุ่มเลี้ยง 2.5 หมื่นคน ทั้งลูกเรือประมงแรงงานประมงต่อเรือ 3.56 พันคน กลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรค้ามนุษย์ 2 หมื่นคน เด็กต่างด้าวอายุ 4-15 ปีจำนวน 50 คน กลุ่มแรงงานสตรี 1.2 พันคน และกลุ่มครอบครัวเด็กต่างด้าว 320 คน

หากศูนย์ดังกล่าวประสบความสำเร็จก็มีแผนที่จะขยายไปยังท่าเรืออื่นๆในไทยทั้งท่าเรือของรัฐและเอกชน รวมทั้งหากสิ้นสุดระยะโครงการ 5 ปีก็จะหาแนวทางสนับสนุนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประมงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ถูกคาดหวังในฐานะบริษัทเอกชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตรแบบยั่งยืน โดยบริษัทวางนโยบาย 3 เสาหลักคือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าดำรงอยู่ โดยธุรกิจจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากร โดยทุกวันนี้เราเดินหน้าไปตามนโยบายที่วางไว้พร้อมๆกัน เช่น บริษัทได้ออกนโยบายซื้อปลาปนที่ผลิตจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป ที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO Responsible Supply (IFFO RS) หลังจากโดนโจมตีว่าบริษัทซื้อปลาปนเพื่อมาทำอาหารกุ้ง โดยปลาปนที่ได้มาจากเรือประมงใช้แรงงานทาส

เช่นเดียวกับการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ได้รับซื้อคู่ค้าหรือผู้รวบรวมและผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับซื้อ-ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับบริษัทฯ จะต้องเข้าทำรายการลงทะเบียนและซื้อขายผลผลิตผ่านระบบฯอย่างถูกต้อง โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดที่มีการทำรายการผ่านระบบเท่านั้นเพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดถั่วรี ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า รักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมแก้ปัญหาหมอกควันในประเทศอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของ
ข้าวโพด และปลาป่นได้

ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาการเกษตรโดยเฉพาะประมงที่หมักหมม
มานาน โดยที่ผ่านมาหลายรัฐบาลไม่ได้เข้ามา
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจนลูกหลานไทยได้เชื่อมั่นว่า
นโยบายประชารัฐที่รัฐบาลบักตู่จะคืนความสุขให้
กับคนในชาติดังที่ตั้งความหวังไว้ และทำให้อยู่และ
สำหรับรัฐเห็นความจริงใจของรัฐในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆปลดลือคจากใบเหลือง และหลุดจาก Tier 3
รัฐบาลชุดนี้จะได้รับเสียงตบมือจากทุกฝ่ายอย่าง
ท่วมท้น.



โรงฆ่าสัตว์เดือน 99 แห่ง ศาล
พิพากษาไปแล้ว 37 แห่ง.....
ตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย
โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต

“บุญ” เข้าวรโลกข่าวประจำ (มจส.2) จับกุมไปทั้งหมด 2,167
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 แห่ง แจงเตือน 176 แห่ง พักใช้ใบ
..... ทำดีต้องมีรายการเชียร์ อนุญาต 3 แห่ง ยกเลิกกิจการ 119
ชมกันหน่อย น.สพ.ปราโมทย์ แห่ง ส่วนการจับกุมการใช้สาร
ดาวัฒน์ นายกรมศวมคสัตวแพทย์ แห่ง เร่งเนื้อแดงตรวจปีศาจที่โรง
ควบคุมฟาร์มสุกรไทยฝากขอบคุณ ฆ่าสัตว์ ดัดหลังเจ้าของฟาร์ม
พล.อ.จักรชัย สวาริกลยะ รมว.เกษตร สมองใส พบการทำคามผิด 59
และสหกรณ์ นพ.ปิยะสกล สกล- ฟาร์ม อยู่ระหว่างสอบสวนดำเนิน
สัตยาทร รมว.สาธารณสุข ผู้บริหาร คดี 37 ฟาร์ม ดำเนินคดีแล้ว 22
2 กระทรวงที่ร่วมพลังเอาจริงเอาจัง ฟาร์ม และศาลพิพากษาไปแล้ว
ปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่ง 2 ราย นอกจากนี้ยังมีผลงานจับยึด
เนื้อแดงในสุกร เห็นผลทันตา ทำ อายัดเนื้อเดือนลักลอบนำเข้าได้
เอาคนทำผิดเกรงกลัว ทำผิดน้อย อีก 373,902 กก. ขอปรบมือแรงๆ
ลง ช่วยให้คนไทยได้บริโภคเนื้อสัตว์ แบบอังกฤษ.....
ปลอดภัยมากขึ้น และยังเป็น การ แล้งจัดผลไม้แพง
ปูฐานให้ประเทศไทยก้าวสู่ครัวโลก 4 มิ.ย.นี้ เคย เรดิโอพลัส จับมือ
ครัวผลิตอาหารปลอดภัยได้เร็วขึ้น ผู้บริหาร (ExAE) จัดทริปพิเศษ
..... หนึ่งในเบื้องหลังผลงานจีน เกษตรสัญจรกับครอบครัว ม.ก.
โบแดง ต้องให้เครดิต น.สพ.ยุทธ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทั้งที่อีกไม่กี่เดือนจะเกษียณราชการ
แต่ยังลุยงานถึงลูกถึงคนเหมือนลิ้ม เกษตรสัญจรกับครอบครัว ม.ก.
เลข 60 ไขว์ผลงานบังคับใช้กฎหมาย ตะลุยสวนผลไม้ ระยอง เต็มอิม
ด้านปศุสัตว์ ระหว่าง 1 ต.ค.58-10 กับบุฟเฟต์ผลไม้มานานาชนิดจากสวน
พ.ค.59 สามารถจับกุมและดำเนินคดี มาตรฐาน GAP สนใจร่วมสอยชิม
ลิ้มรสกันสดๆในสวน สอบถามได้ที่
08-7552-0146 หรือ 0-2942-
8070-2 ต่อ 112.

บุญ